

THÔNG BÁO

**kết luận về kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng
đối với Đảng bộ thành phố Biên Hòa năm 2022**

Thực hiện Quyết định số 842-QĐ/TU và Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022. Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Đảng bộ thành phố Biên Hòa.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022; báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG NĂM 2022

1. Những kết quả đạt được

- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Toàn thành phố, có 100% cấp ủy cơ sở, 98,6% cán bộ, đảng viên và 86,23% đoàn viên, hội viên được triển khai học tập. Đã quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng, đấu tranh phản bác các tư tưởng xấu, độc, phản động, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có 100% cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 cho 99,7% cán bộ, đảng viên và 88,4% đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân.

- Công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm và thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền theo phân cấp; phát huy dân chủ, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện thường xuyên; đến nay, 100% công chức cấp xã và các chức danh chủ chốt xã, phường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 được tập trung thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu của tỉnh. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy luôn được quan tâm thực hiện, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo, đã kết nạp 210/200 đảng viên mới

(vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao). Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở ấp, khu phố được chú trọng, có 100% khu phố, ấp có chi ủy. Công tác kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên được chỉ đạo chặt chẽ; kết quả đánh giá, xếp loại năm 2022 có 98,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 95,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch để thực hiện khắc phục những hạn chế. Thành phố đã tập trung khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Chú trọng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện hoàn thành các nội dung đúng quy định; duy trì tốt nề nếp, quy chế hoạt động của cấp ủy các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã hoàn thành mục tiêu và lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đối với các cơ quan khối Đảng, đoàn thể và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố (đạt tỷ lệ 100%); tiếp tục xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026. Thực hiện tốt mô hình nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ thành phố; chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng khu phố ở cơ sở.

- Công tác vận động quần chúng tiếp tục đổi mới và đi vào chiều sâu. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hướng về cơ sở, sát địa bàn dân cư và phù hợp với từng đối tượng. Tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức đạt 83,58% (vượt 13,58% so với nghị quyết đề ra); tỷ lệ đoàn viên, hội viên nông cốt đạt 48%; riêng Đoàn Thanh niên đạt 45% (đạt chỉ tiêu nghị quyết). Đã lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền; tỷ lệ cơ quan, đơn vị thực hiện đạt tiêu chí “dân vận khéo” và chỉ tiêu cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đạt chỉ tiêu nghị quyết. Công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị được quan tâm thực hiện; trong năm, đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân 11 cuộc; Bí thư các cấp ủy cơ sở tiếp 239 cuộc.

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; trong năm, UBKT Thành ủy đã tiếp nhận 38 đơn, thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và đảng viên, giảm 06 đơn so năm 2021; đã xử lý 38/38 đơn, đạt tỷ lệ 100%; đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 64 đảng viên (tỷ lệ 0,28%), bằng các hình thức khiển trách 46 trường hợp, cảnh cáo 14 trường hợp, cách hết các chức vụ trong đảng 02 trường hợp, khai trừ 02 trường hợp.

- Về kinh tế: tổng thu ngân sách đạt 115% so với dự toán tỉnh giao (vượt chỉ tiêu nghị quyết). Công tác quản lý chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo kinh phí chi cho các hoạt động thường xuyên; tổng chi ngân sách

ước đạt 120% so tỉnh giao và đạt 93% dự toán HĐND thành phố giao. Việc giải ngân vốn đầu tư công luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo 100% kế hoạch đề ra (cả vốn tỉnh giao và vốn thành phố). Đã tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí trên địa bàn hoạt động bình thường; tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ đạt 109,5% kế hoạch, tăng 25,09% so năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 102,39% so với kế hoạch, tăng 15,78% so năm 2021. Đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “*Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng*”, đề ra lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành thành phố cùng thực hiện.

- Việc triển khai thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố được quan tâm chỉ đạo. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; thu gom, xử lý chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp không nguy hại; thu gom và xử lý rác thải y tế đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ đạt 75% so với kế hoạch đề ra; tỷ lệ số giấy được cấp đã phát đến người dân đạt 99,8%. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, đã xử phạt 415 trường hợp vi phạm trên địa bàn thành phố.

- Nhiệm vụ phát triển an sinh xã hội được đẩy mạnh, đã tập trung thực hiện tốt công tác tiêm chủng bao phủ vắc xin Covid-19 cho các đối tượng và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế; tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh/vạn dân thực hiện vượt Nghị quyết của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi theo cân nặng và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi theo chiều cao (đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra).

- Thực hiện tốt công tác chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 92% (đạt chỉ tiêu nghị quyết); tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo chuẩn QC02 đạt 90,5% (vượt chỉ tiêu NQ Tỉnh ủy). Công tác giảm nghèo có nhiều chuyển biến, đã giảm 105 hộ nghèo A, đạt tỷ lệ 375% (vượt chỉ tiêu được giao). Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng, gia đình liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng bảo trợ xã hội.

- Công tác giáo dục, đào tạo luôn được quan tâm chỉ đạo, kết quả: xóa mù chữ đạt mức độ 2; phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi đạt chuẩn; phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS đạt chuẩn mức độ 2. Thành phố duy trì 23 trường chuẩn quốc gia; đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 109 phòng học của 07 dự án trường học. Đã quan tâm hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ cho sản xuất và đời. Tỷ lệ khu phố, ấp, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn

văn hóa đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Giải quyết việc làm cho lao động, đạt 102% chỉ tiêu đề ra, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp không có việc làm còn 1,99%; đào tạo nghề cho lao động, đạt 100% chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, đạt chỉ tiêu nghị quyết.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để gây rối, bạo loạn, xảy ra điểm nóng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng. Phạm pháp hình sự giảm và vi phạm về trật tự xã hội giảm 39,1% so với năm 2019%. Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm được quan tâm, đã thụ lý, giải quyết 3.389/3.800 tin; tỷ lệ giải quyết đạt 89,18%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án đạt 86,6%; trong đó, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%. Tổng số người nghiện ma túy là 401 người; số người cai nghiện tập trung đạt tỷ lệ 14,96% (Nghị quyết 7,5%); số người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, tỷ lệ 81,79% (Nghị quyết 11%); số người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, tỷ lệ 3,24% (Nghị quyết 6,5%). Công tác thi hành án dân sự thực hiện vượt chỉ tiêu của Tổng cục giao về số việc có điều kiện thi hành và số tiền phải thi hành. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tổ chức chặt chẽ, đúng luật, đạt chất lượng và chỉ tiêu quy định.

- Công tác xây dựng bộ máy Nhà nước được quan tâm, đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông hiện đại”; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ theo quy trình. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng, trong năm, huyện không có trường hợp liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

2- Hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vẫn còn những hạn chế, đó là: Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tình trạng xây dựng trái phép, không phép mặt dù có giảm nhưng vẫn còn xảy ra. Việc phát triển đô thị còn nhiều bất cập, nổi lên trong thời gian gần đây như tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm, ngập nước vào mùa mưa, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn xảy ra, thiếu công viên cây xanh, bãi đậu xe công cộng... Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn hiệu quả chưa cao. Tình hình khiếu kiện, tranh chấp lao động, đình công, lãn công, trộm cắp tài sản... vẫn còn xảy ra. Về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, còn một số hạn chế về công tác chuyên môn, chưa đảm bảo theo yêu cầu. Công tác bổ sung, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy còn chậm. Việc triển khai thực hiện tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị của một số cấp ủy còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ còn hạn chế. Số lượng đảng viên

vi phạm bị kỷ luật về thiếu tinh thần trách nhiệm vẫn còn cao, chiếm 45,31% trong tổng số đảng viên bị xử lý kỷ luật. *Nguyên nhân của những hạn chế trên, về khách quan là do:* Tình hình dịch bệnh Covid-19 và tình hình thế giới, nhất là tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine làm cho giá các loại hàng hóa trên thị trường biến động mạnh (như giá xăng dầu, vật tư, lương thực, thực phẩm), tình trạng thiếu hụt lao động, nguồn nguyên vật liệu đầu vào làm cho chi phí sản xuất, vận tải tăng cao. Các quy định của pháp luật chưa đồng bộ, còn chồng chéo và do dự án kéo dài nhiều năm, các quy định pháp luật có thay đổi, tạo nhiều áp lực cho cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư trong việc áp dụng, hoàn thiện hồ sơ, thru tục pháp lý. Do đặc thù thành phố có dân số đông nên tạo nhiều áp lực tổng công tác quản lý, điều hành; là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội nên dễ dẫn đến phát sinh nhiều loại tội phạm. *Song chủ quan là do:* Việc triển khai thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện của một số cấp ủy, các phòng, ban, đơn vị thành phố chưa nhịp nhàng, hiệu quả; công tác kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người đứng đầu các cấp chưa thật sự quyết liệt, kịp thời và sâu sát.

II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO NĂM 2023

1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, đất đai, xây dựng và tài nguyên môi trường: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động, đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quá trình phát triển kinh tế của thành phố. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách đạt dự toán cấp trên giao. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, giảm nợ đọng. Chú trọng quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; đảm bảo ngân sách chi cho công tác phòng, chống dịch, thiên tai, an sinh xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế mới. Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số. Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ mới, ứng dụng công nghệ cao, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Triển khai kế hoạch thực hiện đột phá về phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục chỉ đạo ngưng chăn nuôi, giết mổ trái phép trên địa bàn. Tiếp tục triển khai kế hoạch về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp

theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp.

- Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác bồi thường giải tỏa và bố trí tái định cư. Rà soát những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, kịp thời tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực. Tập trung xây dựng các văn phòng khu phố đã có địa điểm; xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố; kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản để nâng cao chất lượng công trình, trong đó đẩy mạnh thực hiện giám sát cộng đồng. Xử lý nghiêm các vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng thiết kế, thi công công trình. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng và đề ra biện pháp không để phát sinh những trường hợp xây dựng không phép, trái phép. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Nâng cao tỷ lệ cây xanh đô thị góp phần tạo các không gian xanh điều hòa khí hậu. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

2. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa, hợp lý giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng sống cho người dân; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Chú trọng phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội. Xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với xây dựng môi trường văn hóa số, lành mạnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn bảo đảm an toàn, đúng quy định. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người, tương xứng, ngang tầm với kinh tế, xã hội. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Gắn kết chặt chẽ giữa khai thác các giá trị di sản văn hóa, di tích và danh thắng với phát triển du lịch trên địa bàn. Tăng cường phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao, vận động, khuyến khích, phát huy mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng hóa mô hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, du lịch. Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư phát triển các hoạt động văn hoá theo định hướng của thành phố.

- Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển. Chuẩn bị đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tổ chức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình. Bố trí nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường lớp theo kế hoạch năm 2022. Phân đầu không có tình trạng học ca ba ở bậc tiểu học. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào giáo dục. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu phát

triển hợp lý quy mô trường lớp, nhất là cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Thực hiện tốt việc huy động số trẻ ra lớp. Tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thành phố.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Nâng cao trình độ chính trị, đạo đức, nghề nghiệp, chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ sở y tế toàn thành phố. Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo bố trí đủ bác sỹ phục vụ ổn định tại các trạm y tế phường, xã. Tăng cường quản lý chặt chẽ cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chống suy dinh dưỡng trẻ em. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình, ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Tập trung chỉ đạo giải pháp nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo QC02, phấn đấu năm 2023 tất cả người dân trên địa bàn thành phố đều có nước máy sử dụng.

3. Về chuyển đổi số: Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XII) về chuyển đổi số thành phố Biên Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, rà soát các chỉ tiêu về chuyển đổi số đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân chung tay cùng chính quyền các cấp đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số và thực hiện chuyển đổi số đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong 2023.

4. Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính: Đẩy mạnh triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố về lĩnh vực nội chính; quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *“tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn giai đoạn 2020 -2025”*. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2023 và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo về số lượng và chất lượng, đạt chỉ tiêu đề ra nhất là chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn nhất là thời điểm tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2023.

5. Công tác xây dựng Đảng, dân vận và xây dựng chính quyền: Triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn thể đảng viên Đảng bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức*

Hồ Chí Minh” và các quy định của Tỉnh ủy, Thành ủy về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội kịp thời đấu tranh phản bác với những luận điệu sai trái, những nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 thành phố, nhất là công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng.

- Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính trong quản lý Nhà nước và thực hiện các biện pháp nâng cao mạnh mẽ chất lượng cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính với các cơ quan Nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện “một cửa” và thực hiện Chính phủ điện tử. Thường xuyên quan tâm hiện đại hóa công sở, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước một cách hiệu quả, từng bước chuyển sang làm việc dựa trên văn bản điện tử và môi trường mạng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

** Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào đợt 06 tháng và cuối năm.*

Trên đây là Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong năm 2022 và những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2023 của Đảng bộ Thành phố Biên Hòa. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận

- Các đ/c UVTV,
- Các ban đảng Tỉnh ủy,
- Thành viên Đoàn Kiểm tra số 4,
- BTV Thành ủy Biên Hòa,
- CP.VPTU-T, P,
- Lưu VPTU.

T-M3T/TB67

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

**□
Hồ Thanh Sơn**